



ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 4
เรื่อง มาตรการดำเนินการของสถาบัน หลังจากวันที่ 30 เมษายน 2563

ตามที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้มีประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 3 เรื่อง แจ้งขยายเวลาทำการปิดชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2563 นั้น เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 เมษายน 2563 ประกอบกับมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.

ในการนี้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงให้ขยายเวลาการปิดทำการเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ยังคงให้จัดการเรียนการสอน และการสอบทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 8 และ 9 ต่อไปจนจบปีการศึกษา 2562 (ภาคเรียนที่ 2/2562 และ ภาคพิเศษ/2562) ยกเว้นนักศึกษาที่จะสำเร็จในปีการศึกษา 2562 ที่ลงรายวิชาโครงการพิเศษ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท การศึกษาอิสระ หรือรายวิชาที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่า รวมทั้งรายวิชาที่มีชั่วโมงปฏิบัติการ ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา อนุญาตให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าว สามารถยื่นคำร้องขอเข้าปฏิบัติงานในสถาบัน โดยผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการพิจารณาตามความเหมาะสม

สำหรับปีการศึกษา 2563 มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศเป็นผู้ออกประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดการเรียนการสอน และในส่วนของกรดำเนินการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษามอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็นผู้ออกประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป

บุคลากรให้ปฏิบัติงานในรูปแบบทำงานจากบ้าน (Work from Home) หรือปฏิบัติงานในสถาบันตามความเหมาะสม และให้มีการดำเนินมาตรการการทิ้งระยะห่างในการทำงาน (Physical Distancing) โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรเป็นผู้ออกประกาศมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ)

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ

ประธานคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19